

รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 31 ส.ค. - 6 ก.ย. 2566

เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- 1 กันยายน 2566 กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สภาวิชาชีพไทย สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เนคเทค สวทช. ประชุม ถ่ายทอดโครงการใช้เทคโนโลยีถ่ายภาพ ม่านตาและใบหน้า ในการระบุตัวบุคคล เพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ให้กับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานสาธารณสุข จ. ตาก มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน ในการประชุมได้นำเสนอ แนวทางการประยุกต์ใช้และกล่าวถึงความจำเป็นของการใช้เทคโนโลยีถ่ายภาพม่านตาและใบหน้าในบุคคลที่ไม่มีเอกสารระบุตัวบุคคลที่เข้ามารับบริการ เพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม ลดการซ้ำซ้อนของข้อมูลประวัติที่อาจเกิดขึ้น หรือข้อมูลการรักษาที่ไม่ถูกต้อง โดยเน้นย้ำวัตถุประสงค์ในระยะนำร่องนี้ เพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม พร้อมอบรมการใช้เทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ 5 โรงพยาบาล นำร่อง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลพบพระ โรงพยาบาลท่าสองยาง และโรงพยาบาลอุ้มผาง
- 22 สิงหาคม 2566 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค (สรป. คร.) และผู้แทนจากกองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย - กัมพูชา ด้านสาธารณสุข ระยะ 3 ปี (2565 - 2567) ของ จ. ศรีสะเกษ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำหรับในปี 2567 จ. ศรีสะเกษ มุ่งเป้าพัฒนา 3 ประเด็น คือ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข การพัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

ครอบครัวผูกพัน ป้องกัน “ ฝีดาษวานร ” ในเยาวชนวัยเรียน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ล่าสุดของโรคฝีดาษวานร ในประเทศไทย ข้อมูลถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566 พบผู้ป่วย 316 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายถึงร้อยละ 85 สัญชาติไทย 277 ราย ชาวต่างชาติ 36 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ 30 - 39 ปี รองลงมาอายุ 20 - 29 ปี และ 15 - 24 ปี ตามลำดับ ซึ่งพบว่ากลุ่มเยาวชนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่าระยะแรกของการแพร่เชื้อฝีดาษวานรในประเทศไทย พบว่ากลุ่มเสี่ยงเป็นชายวัยทำงาน แต่ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเริ่มพบเยาวชนติดเชื้อฝีดาษวานรเพิ่มมากถึง 16 ราย โดยมีรายงานพบผู้ป่วยยืนยันฝีดาษวานร 1 ราย เป็นนักเรียนชาย อายุ 16 ปี ประวัติเสี่ยงผู้ป่วยมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคน ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ที่น่าวิตกกังวลมากสำหรับกลุ่มเยาวชนวัยเรียนนี้ จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ เหตุปัจจัยของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ” สะท้อนให้เห็นค่านิยมและความเห็นของวัยรุ่นในปัจจุบันว่า การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนั้นเป็นเรื่องปกติ สามารถทำได้โดยทั่วไป บางส่วนให้ความเห็นว่าเป็นการระบายความต้องการทางเพศ ซึ่งส่งผลให้การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนพบเห็นได้ทั่วไป ปัจจัยที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 1. ปัจจัยในตัวบุคคล ได้แก่ การเที่ยวกลางคืน ดื่มสุรา ความรัก ความเหงา ความสนุก และตื่นเต้น 2. กระบวนการที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มเพื่อนและครอบครัว และจากการศึกษาเรื่อง “ การมีเพศสัมพันธ์ข้ามคืนของวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร ” พบว่าปัจจัยเสี่ยงได้แก่พฤติกรรมการเล่นดู สัมพันธภาพในครอบครัว การได้รับการอบรมสั่งสอนเรื่องเพศ การได้รับอิทธิพลจากเพื่อน สถานภาพสมรสของบิดามารดาและบุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วยขณะเรียน จะเห็นว่าทั้งสองการศึกษาวิจัย พบว่า คำว่า “ ครอบครัว ” ซึ่งเป็นหน่วยเล็ก ๆ แต่สำคัญที่สุดของสังคม มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเรื่องเพศสัมพันธ์ในเยาวชนวัยเรียนให้มีความถูกต้องเหมาะสม เมื่อเด็กมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องเหมาะสม และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศเป็นอย่างดี จะช่วยลดปัญหาความเสี่ยงจากการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนวัยเรียนลงได้



ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่แจ้ง อสต. ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เรื่องการศึกษา ครู ผู้ปกครอง ให้ทราบถึงข่าวการระบาดของโรคฝีดาษวานร ที่เพิ่มมากขึ้น ในกลุ่มเยาวชนวัยเรียน ควรร่วมมือกันประชาสัมพันธ์จัดการอบรมเยาวชนวัยเรียน ให้ความรู้ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายเรื่องการใช้สารเสพติด การดื่มสุรา สูบบุหรี่ การเที่ยวกลางคืน นอกจากทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม อันเป็นอุปสรรคต่อการเล่าเรียน หากพฤติกรรมดังกล่าวยังสามารถนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทั้งนี้ควรมีการอบรมผู้ปกครองเด็กกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการเลี้ยงดูเด็กช่วงวัยรุ่นอย่างถูกต้อง ท้ายที่สุดผู้ปกครองมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับเด็ก การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็กและผู้ปกครองจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของเด็กรุ่นรุ่น ผลทางอ้อมอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย



โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ติดต่อ
oic.ddc@gmail.com
02-5903832
www.ddc.go.th/oic

อ้างอิง

- ข้อมูลจาก : กองระบาดวิทยา กองโรคเอดส์ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค วันที่ 3 กันยายน 2566
- รณินทร์ รัตนโอฬาร : เหตุปัจจัยของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วารสารเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2556
- ข้อมูลจาก : สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค วันที่ 2 กันยายน 2566
- ข้อมูลจาก : กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค วันที่ 22 สิงหาคม 2566
- <https://www.car.chula.ac.th/display7.php?bib=1714389>
- ขอบคุณภาพจาก: <https://www.wongnai.com/listings/hang-out-restaurants-in-korat>